

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

EGCO - ทาที่ปลอดภัยไว้ก่อน

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ยุคนี้อะไรนี้ คำกล่าวนี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่ไหม แต่ก็เห็นหลายๆ ตัวเหมือนกันนะ เล่นสวนตลาดได้ แกรมเล่นได้อย่างดีเสียด้วย ลองๆ ไปดูในกลุ่มนี้ดูเอานะ กลับมาว่ากันที่ ตลาด อีกซักวัน ก็แล้วกันนะครับ เพราะวันวาน ที่เหนือเมฆให้ระดับไว้ คือ 1385 อย่าหยุด หรือยิ่งถ่วงต่ำกว่า 1380 ด้วยแล้วนั้น จบกันเลยนะ... อะไรที่เคยคาดหวัง หรือ อะไรที่ใครเคยกล่าวว่า จะไม่มีการลงลึกๆ หรือลงแรงๆ ก็อาจจะไม่แน่ แต่จริงๆ แล้ว เรื่องการลงลึกๆ หรือ ลงแรงๆ ในระหว่างทางของการเป็นขาลงนั้น มันพร้อมจะมีได้เสมอ ไม่ว่าจะช่วงไหนจังหวะไหน ถ้ายังเป็นแนวโน้มที่เป็นขาลงอยู่นั้น มันเกิดขึ้นได้เสมอแหละ... เพียงแต่เราจะเชื่อสัญญาณที่เขากออกมาล้งหน้าหรือเปล่าก็เท่านั้น.. เหนือเมฆมักจะถามบ่อยๆ ว่า ถ้าลงถึงแนวรับแล้ว จะรับไหม ซึ่งในความเห็นหรือเหตุผลต่างๆ ก็ได้ให้ไว้เป็นข้อคิดจนน่าจะพอสมควร ซึ่งถ้าใครติดตามกันใน Live ก็น่าจะได้เห็นภาพกันชัดเจนกว่า... ตรงนี้ คงสรุปได้แค่นี้ๆ ไปก่อนเท่านั้น อย่างวันวาน ปิดไปที่ระดับ 1387.69 ถามว่าวันนี้จะหลุดไหมละ 1385 หรือ จะลงต่ำกว่า 1380 เลยหรือไม่ ก็คงต้องวันกันตามสัญญาณหลักไว้ก่อนอยู่แล้ว หรือ ดูจากภาพการแกว่งตัวในวันวาน จะเห็นจากสัญญาณแท่งเทียนที่บอกแนวโน้มอยู่แล้ว... สิ่งที่สำคัญ หลุดหรือไม่หลุด อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะ เรื่องใหญ่อยู่ที่ ถ้าหลุดแล้ว เราจะแอดขึ้นยังไรมากกว่า หลุดแล้ว ถ้ามีหุ้นอยู่ในพอร์ต ก็ต้องเช็คกันดีๆ ด้วยว่าสัญญาณทางเทคนิคของหุ้นเรา เล่นทางเดียวกับทิศทางตลาดหรือไม่... ซึ่งถ้าใช่ แต่เราก็ไม่ทำอะไรนี่สิ

ดูตามเกม...

ดูการเล่น ดูพลังการซื้อ เกมแบบนี้ เหมือนอยากจะปลอดภัยกันนานๆ เลย อาจจะแปลได้อีกหนึ่งว่า ตลาด ก็อาจจะเข้าซาย แยกไปอีกนานด้วยหรือเปล่านี่สิ เริ่มจะหวั่นๆ กันใช้ไหม

แนวรับ : ...133-132 หรือ ไม่ต่ำกว่า 130 ไว้เป็นดี

เป้าหมาย : ...143-147 และอาจจะมีส่วนได้ถึง 150

Price Chart...(EGCO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น EGCO... จริงๆ จะว่าไปแล้ว ในแนวโน้มที่เป็นขาลงอย่างต่อเนื่องนั้น ก็น่าจะเริ่มมีการยืนยันว่าจะจบขาลง จากการผ่านระดับ 124 ขึ้นมาได้ก่อนหน้านี้แล้ว... ซึ่งก็มีการขึ้นต่อจากนั้น จนมาเริ่มรูปแบบการพักตัวตามภาพ และในวันก่อน ก็ได้ผ่านระดับ 130 ขึ้นมาได้ อีกทั้งวันวาน ก็ยังแกว่งตัวเหนือ 130 ได้ แกรมยังไปต่อได้อีก ทำให้เห็นรูปแบบราคาแนวโน้มเชิงบวกเรียกว่า หากไม่ต่ำกว่า 130 ลงมาเสียก่อน พื้นที่เป้าหมายระดับ 143-147 น่าจะมีการทดสอบในระยะต่อไปได้ หรือ ถ้ายังมีแรงสม่ำเสมอ ก็อาจจะไปถึงระดับ 150 ได้ ภาษาวงการหุ้น เวลาตลาดแย่ๆ หรือมีแนวโน้มจะไม่ดีหุ้นปลอดภัย ก็มักจะเป็นแหล่งที่จะใช้พักได้เสมอ